



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., กท.ธุรกิจ, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปค, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., isaranews, Infoquest, newtv, workpointtoday, sonthitalk, acnews, businessstoday, efinancethai, js100, INN, kaohoon, 77kaoded, thebangkokinsight, sanook, TNN, nation tv)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันวันที่ 25 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 187 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 177 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 13,687 ราย หายป่วยสะสม 10,662 ราย อยู่ระหว่างรักษา 2,713 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็นชายชาวอังกฤษ อายุ 61 ปี และหญิงไทย อายุ 56 ปี ชาว จ.สมุทรสงคราม ส่วนเงื่อนไขเปิดเรียนแต่ละพื้นที่ที่จะเปิดไม่พร้อมกัน พื้นที่สีเขียวได้เปิดก่อน ส่วนพื้นที่เสี่ยงสูงต้องรอ

-ระยอง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นสามีภรรยา อาชีพพนักงานบริษัท ยังไม่ทราบว่าติดเชื้อจากที่ใด

-กทม. พบติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย ยอดสะสมเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

-เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกัน 13 วันแล้ว ใกล้ปลดล็อกเป็นพื้นที่ปลอดภัย เหลือผู้ป่วยรักษาในรพ. 4 ราย

### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามรัฐ, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, js100, mcot, infoquest, nationtv, thestandard) ทีวีช่อง 3,5,7,9,NBT,TNN,Thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ร่วมกับ นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 ประชุมทางไกลผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค เกือบ 1,000 แห่ง ชี้แจงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระยะที่ 1 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนจาก บ.แอสตราเซนเนกาที่จะเข้ามาล็อตแรกต้นเดือน ก.พ. 50,000 โดส

-นพ.โสภณ ระบุ คาดว่าวัคซีน 50,000 โดส จะเข้าถึงไทยต้นเดือน ก.พ. ยึดหลักการฉีด 2 ประการ คือ บุคคลที่มีความเสี่ยงและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง กำหนดฉีดให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยง เช่น จ.สมุทรสาคร เป็นการฉีดโดยความสมัครใจโดยให้บุคลากรทางการแพทย์ลงทะเบียนผ่านแอปฯ “หมอพร้อม” ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นและเริ่มลงทะเบียนได้ 12 ก.พ. เริ่มฉีดเข็มแรก 14 ก.พ. ติดตามผลตั้งแต่อยู่ที่รพ. 30 นาที จากนั้นติดตามต่อในวันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 28 หลังรับวัคซีน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. เผย แผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 กำหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่ **ระยะที่ 1** ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. 2564 ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เริ่มฉีด 14 ก.พ. 2564 **ระยะที่ 2** ช่วงเดือนพ.ค.-ธ.ค. 2564 จะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ **ระยะที่ 3** ช่วงเดือน ม.ค. 2565 เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนเพียงพอ จะฉีดให้กับประชาชนทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ขอให้สสจ.เตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน สสำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ชี้แจงอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และ อสม. สื่อสาร ชี้แจง แนะนำประชาชนรวมถึงผู้นำชุมชน จัดระบบบริการ ระบบห่วงโซ่ความเย็น ระบบเฝ้าระวังติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และซักซ้อมแผนตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, js100

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการติดตามผลการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาในต่างประเทศ พบผลข้างเคียงน้อยกว่าวัคซีนตัวอื่นๆ ถือว่ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง เป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคในประเทศ ยืนยันเข็มฉีดและอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีเพียงพอ เพราะผลิตได้เองในประเทศ โดยสัปดาห์หน้าจะทยอยส่งเข็มฉีดไปยังรพ.ต่างๆ 2.5 ล้านชุด

**สื่อที่นำเสนอ :** ทีวีช่อง NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVC 50 ตู้ มูลค่า 3 แสนบาท จาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. ในฐานะประธานบอร์ด อภ. พร้อมด้วย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เพื่อส่งต่อให้รพ.ใช้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** ทีวีช่อง NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กกว่า 4 กลุ่มแรกที่จะฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐ และเอกชน 1,700,000 คน 2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว 6,163,095 คน 3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 11,136,059 คน 4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง NBT,TNN

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก. ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย 60 จังหวัดที่สถานการณ์ดีอาจผ่อนปรนมาตรการได้ รอประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อหลังครบสัปดาห์นี้ ย้ำมาตรการควบคุมโรคประเมินทุกด้าน เพื่อฟื้นตัวอย่างมั่นคง มีคุณภาพ และไม่ซ้ำเกินไป ส่วนกรณีผู้ประกาศข่าว NBT จากการสอบสวนโรคยืนยันไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงของดีเจมะตูม ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการแจ้งเตือนครบถ้วน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแม้ผลเป็นลบยังกักตัวต่อให้ครบ 14 วัน

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, Isaranews, mcot, thestandard, js100, TNN, INN)

-นายกฯ ขอย่านำเรื่องวัคซีนโควิด 19 มาเป็นประเด็นการเมือง สาเหตุที่ใช้บ.สยามไปโอโซเอนซ์ มาผลิตวัคซีนเพราะมาตรฐานที่สุดและถูกเลือกจากบ.แอสตราเซนเนกา ไม่ควรโยกกับสถาบัน ส่วนการใช้มาตรา 112 กับนายธนธรไม่ได้เลือกปฏิบัติหรือปิดปากไม่ให้วิจารณ์

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน สั่งเร่งตรวจโควิด 19 ในโรงงานสมุทรสาคร รองรับการผลิตวัคซีนเพื่อผ่อนคลายมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด

-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สธ. หนุนผู้ประกอบการไทยผลิตตู้แช่วัคซีนโควิด 19 ซึ่งเบื้องต้นพบว่าผู้ผลิตในประเทศสามารถพัฒนาตู้แช่ที่รักษาอุณหภูมิ 2-8 องศา ในราคาต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศถึงประมาณ 50%

-รมว.กลาโหม เตรียม รพ.ทหาร รับมือผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม พร้อมสนับสนุน สธ. จัดตั้งรพ.สนาม สั่งเหล่าทัพพิจารณาปรับการวางกำลังชายแดนทางน้ำ-บก คุมเข้มทะเลอาณาเขต-เขตต่อเนื่อง สกัดขบวนการค้ามนุษย์ หนีเข้าเมืองผิด กม.

#### ประเด็นที่มีผลกระทบ

##### 1.พรรคก้าวไกลขอให้เปิดเผยสัญญาซื้อวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, isranews

-นายธนธร จีรังเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก ตั้งคำถามถึง รมว.สธ. กรณีรัฐบาลจัดหาวัคซีนโควิด 19 ดังนี้ 1.การจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรเพียงร้อยละ 21.5 ต่ำกว่าและช้ากว่าหลายประเทศในโลก และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไม่ได้ 2.การฉีดวัคซีนล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น โดยประชากร 32.5 ล้านคนจะได้รับวัคซีนแล้วเสร็จในปี 2566 (มีการแนบสไลด์ของกรมควบคุมโรคที่นำเสนอในกมธ.วันที่ 26 พ.ย. 2563) 3.หากยังไม่สามารถฉีดให้ประชากรได้มากพอ ประชาชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัว เศรษฐกิจไม่แน่นอน เสียเปรียบประเทศที่ฉีดวัคซีนได้ก่อน การไม่พยายามจัดหาวัคซีนอาจเกิดจากรัฐบาลประมาท คิดว่าสามารถรับมือได้ 4.การจัดหาวัคซีนไม่ครบ อาจมาจากฝากความหวังไว้ที่บริษัทเดียว การคัดเลือกบริษัทเอกชนมาทำได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวนมาก โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับรายอื่นๆ อย่างเป็นระบบ เหมาะสมหรือไม่ 5.ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะขอเปิดเผยสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาทั้งหมดของทุกหน่วยงานและเอกสารสัญญาเหล่านี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไอเอ็นเอ็น, ประชาไท, thestandard, mthai, newtv)

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือถึงปลัด สธ. ขอข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ระหว่างรัฐบาล กับ บ.แอสตราเซนเนกา และบ.สยามไปโอโซเอนซ์ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยขอทราบข้อมูล 3 เรื่อง 1.สัญญาระหว่างรัฐบาลกับ บ.แอสตราเซนเนกา ที่ระบุการจัดซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เงื่อนไขราคา เงื่อนไขผูกพันต่างๆ 2.สัญญาระหว่างรัฐบาลกับบ.สยามไปโอโซเอนซ์ จก. ที่ระบุเงื่อนไขการจัดซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ และเงื่อนไขผูกพันต่างๆ และ 3.สัญญาระหว่าง บ.แอสตราเซนเนกา กับ บ.สยามไปโอโซเอนซ์ จก. ที่มีผลกระทบต่อรัฐ งบประมาณหรือประชาชน เช่นราคาเปรียบเทียบที่บ.สยามไปโอโซเอนซ์ จก. จะขายให้รัฐบาลไทย กับราคาที่วางแผนขายให้กับประเทศอื่น เป็นต้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ประชาไท

-นายพริษฐ์ วัชรภูมิ หรือ เพนกวิน และ เบนจา อะปัญ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ชูป้ายหน้า บ.สยามไปโอโซเอนซ์ ข้อความ “วัคซีนภาษีไพร่ แจกจ่ายในนามเจ้า” ตั้งคำถามว่าเป็นการผูกขาดระหว่างกลุ่มทุนที่เอื้อผลประโยชน์ให้รัฐบาลชุดนี้ใช่หรือไม่ รวมถึงความน่าเชื่อถือในการผลิตวัคซีนของบ.สยามไปโอโซเอนซ์ ซึ่งมีสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และการใช้งบประมาณสำหรับผลิตวัคซีนว่ามาจากภาษีประชาชนหรือไม่ นอกจากนี้ ยังวิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนและการควบคุมโรคของรัฐบาลที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน พร้อมเปรียบเทียบวิธีการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศอื่น รวมถึงตั้งคำถามว่าการให้บ.สยามไปโอโซเอนซ์เป็นผู้ผลิตวัคซีนแต่เพียงผู้เดียวถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเรียกความนิยมกับคินสู่สถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, มติชน, สยามรัฐ, เนชั่นทีวี, sondhitaik)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีโฆษกพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือถึงปลัด สธ. ว่า การเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ต้องทำตามกฎหมาย การเปิดเผยต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาก่อนไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหามาตามได้ ดังนั้นต้องทำตามขั้นตอนและสธ.จะเป็นผู้ชี้แจงเองในฐานะคู่สัญญา

##### 2.สยามไปโอโซเอนซ์ยืนยันมาตรฐานในการผลิตวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, มติชน) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติธุรกิจ, bangkokbiznews)

-นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บ. สยามไปโอโซเอนซ์ จก. ระบุว่า สัญญาการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่พัฒนาโดย ม.อ็อกซ์ฟอร์ด และ บ.แอสตราเซนเนกา ในเดือน ต.ค. 2563 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของแอสตราเซนเนกาส่งผลให้บริษัทเป็นเครือข่ายการผลิตวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ที่มี

## ประเด็นข่าว

มากกว่า 20 แห่งทั่วโลก โดยโรงงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล ดำเนินการผลิตวัคซีนโดยยึดนโยบายไม่กำไร ไม่ขาดทุน เหมือนกับของแอสตราเซนeca ภารกิจผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สธ. 600 ล้านบาท และจาก บ.เอส ซีจี 100 ล้านบาท เพื่อต่อยอดศักยภาพของโรงงานให้มีความพร้อมในการผลิตวัคซีนได้เร็วที่สุด เมื่อการผลิตสำเร็จ บริษัทจะส่งซื้อวัคซีนจากแอสตราเซนeca เป็นมูลค่าเท่ากับเงินทุนที่ได้รับ เพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาลในการดูแลสุขภาพของคนไทยต่อไป

### 3.ซูเปอร์สเปรดเดอร์กรณีติเจมะตูม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, businesstoday)

-นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กให้ความเห็นกรณีติเจมะตูมที่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 19 ราย ว่า ถือเป็น super spreader หรือ super spreading event ชัดเจน ดังนั้น ต้องระวังป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด ทั้งการกักกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงสถานที่ทำงาน และการแพร่ระบาดในครอบครัว สถานการณ์จริงน่าจะยังมีคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวอีกจำนวนมาก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, tnthailand

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย กรณีติเจมะตูมไม่ใช่ซูเปอร์สเปรดเดอร์ แต่เป็นเพื่อนที่มาร่วมปาร์ตี้วันเกิด เชื้อคุมได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย กทม. พบผู้ติดเชื้อสะสม 700 ราย ดูจากไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ 1 คน สามารถกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสรายอื่นอีกหลายคน เช่น กรณีการติดเชื้อของติเจมะตูม จากการสอบสวนโรคพบจุดเริ่มต้นจากชายติดเชื้อไม่มีอาการหลังจากไปเที่ยวสถานบันเทิง จ.เชียงใหม่ และไปร่วมงานวันเกิดของติเจมะตูมซึ่งมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก ทำให้เกิดการติดเชื้อใน 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกันผ่านงานเลี้ยง รวมถึงผู้ประกาศข่าวช่อง NBT ด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** ทวิตเตอร์, เฟซบุ๊ก, เว็บไซต์ sanook

-กรณีการติดเชื้อของติเจมะตูม ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 19 คน มีการแสดงความเห็นในสื่อโซเชียล ดังนี้ การจัดปาร์ตี้เป็นการทำ ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สธ. สามารถเอาผิดทางกม.ได้หรือไม่, รัฐควรมีบทลงโทษหรือฟ้องดำเนินคดีเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่าง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว มีการประกาศใช้มาตรการคุม COVID-19 โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ห้ามใช้อาคาร สถานที่เสี่ยงแพร่โรค ห้ามการบริโภคสุราในร้านอาหาร, การจัดปาร์ตี้ส่วนตัวไม่มีการป้องกัน, ดาราไม่เป็นแบบอย่างที่ดี, พยาบาลใน จ.สมุทรสาครเห็นอย่างไม่สมควรส่งกำลังให้ติเจมะตูม ซึ่งไม่กักตัวเอง เป็นตัวแพร่เชื้อ ผู้ที่ควรต้องให้กำลังใจคือ ผู้ว่า สมุทรสาครที่ลงพื้นที่เสี่ยงทุกวันจนติดเชื้อ, พยาบาลบางคนระบุต้องขึ้นเวรหนักไม่ได้ออกไปไหนแต่ดาราไม่มีจิตสำนึกกลับจัดปาร์ตี้ทำให้คนอื่นติดเชื้อไปด้วย

### 4.สมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมาก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, เชียงใหม่นิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก sanook)

-สสจ.สมุทรสาคร รายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 914 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว 760 ราย คนไทย 84 ราย จากการตรวจเชิงรุก ส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนการตรวจหาเชื้อในรพ.อีก 70 คน แบ่งเป็นคนไทย 35 คน ต่างด้าว 35 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight, 77kaoded, INN)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า จ.สมุทรสาคร ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อรายวันราว 800 ราย โดยอาจจะพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นในแต่ละวันของสัปดาห์นี้ จากแผนการค้นหาเชิงรุก ตั้งเป้า 25-31 ม.ค. ค้นหาเชิงรุกให้ได้วันละ 10,000 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน

-รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันไม่เกินความคาดหมาย เนื่องจากมีการตรวจเชิงรุก ซึ่งตั้งเป้าให้ครบ 100% จะประมาณ 60,000-80,000 ราย

### 5.การติดเชื้อระลอก 3

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-แพนเพจ Infectious ถ่ายนิตเดียว โพสต์ข้อความ คาดการณ์ว่าประเทศไทยอาจเกิดระลอก 3 ได้ โดยเรียนรู้จากประเทศอื่นๆ อาทิ ไทยอยู่ในขาลงระลอกใหม่ (ระลอก 2) จำนวนผู้ป่วยลดลงจากจุดวิกฤติ 65% จะฟื้นเมื่อลดลงถึง 90% , บางประเทศแถบเอเชียเข้าสู่ระลอก 3 แล้ว ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮองกง ญี่ปุ่น, คาดว่าไทยจะฟื้นระลอกใหม่ประมาณกลางหรือสิ้นเดือน ก.พ. สิ่งที่จะช่วยป้องกันคือ จิตสำนึกของคนในชาติ ต้องการคอยאתק ล้างมือ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง

### 6.การพิจารณาผ่อนคลายมาตรการพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไอเอ็นเอ็น

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการพิจารณาคลายล็อกหลังสถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลายหลายพื้นที่ ว่า การผ่อนปรนมาตรการเป็นหน้าที่ ศบค. ตัดสินใจ ซึ่ง สธ.ได้ประชุมเพื่อจัดพื้นที่แต่ละโซนสีให้ชัดเจน เพื่อมีมาตรการควบคุมสูงสุด ควบคุมปกติ และเป็นพื้นที่ปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.,ฐานเศรษฐกิจ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. เตรียมนัดประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 29 ม.ค.นี้ คาดว่าจะมีการพิจารณาพื้นที่ควบคุมแต่ละโซนสี การผ่อนคลายมาตรการเวลาจำหน่ายอาหาร รวมถึงการเปิดการเรียนการสอน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ

## ประเด็นข่าว

-รมว.ศึกษาธิการ เผย สธ. กังวลในพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ที่จะเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ.นี้ ยืนยันว่า ศธ.เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก เสนอให้เปิดเรียนเฉพาะเด็กปฐมวัยและอนุบาลก่อน ส่วนจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง อาจให้เรียนในรูปแบบแบ่งกลุ่มและสลับวันเรียน ส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพนักเรียนเรียนออนไลน์กลางแจ้งเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงนั้น ได้หารือ ก.ดิจิทัลฯ ให้ประสาน บ.โทรคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

### 7.หลายอาชีพได้รับผลกระทบขอให้รัฐช่วยเหลือ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาไท, มติชน

-สมาคมคราฟท์เบียร์แห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือที่ ก.มหาดไทย เรียกร้องให้ผ่อนปรนการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพิ่มเวลาเปิดร้านอาหารถึง 23.00 น. เนื่องจากสิ่งนำเข้าสู่ห่วงโซ่เศรษฐกิจและเบียร์คราฟท์สดอายุสั้น หากไม่มีช่องทางจำหน่ายอาจต้องปิดกิจการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า)

-สถานบริการนวดแผนโบราณ ร้องผู้ว่าฯ ชลบุรี ขอให้อนุญาตเปิดบริการ เนื่องจากสั่งปิดมานาน หมอนวดแผนโบราณตกงานขาดรายได้ ด้านผู้ว่าฯ ชลบุรี ระบุว่า จะนำเสนอต่อรัฐบาลและ ศบค. เพื่อให้มีการพิจารณาต่อไป

-นักร้องภาคใต้ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ พัทลุง ขอความชัดเจนในมาตรการเฝ้าระวัง

### 8.ข่าวลือผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ช่อง one31

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผย กรณีข่าวลือว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เสียชีวิต ไม่เป็นความจริง ได้รับความเสียหายจากรายงานข่าวที่มั่วสับสนอยู่ตลอด ขออย่าลือสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ควรอธิบายให้ท่านหายป่วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ sondhitalk

-คนปดัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผยอาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ได้เจาะคอเพื่อช่วยหายใจ ดูดเสมหะได้ง่ายขึ้น ผลเอกซเรย์พบพังผืดปอดซึ่งว่าปอดถูกทำลาย แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ปลุกถ่ายปอด ขออย่าส่งข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง

### 9.กัมพูชาพบผู้ติดเชื้อเดินทางจากไทยและสหรัฐฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า

-กัมพูชา แถลงสถานการณ์ในประเทศ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในสถานกักกันของรัฐ 2 ราย เป็นสตรีชาวกัมพูชา อายุ 57 ปี เดินทางกลับจากสหรัฐฯ เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว อีกรายเป็นชายชาวกัมพูชา อายุ 26 ปี เดินทางกลับจากไทย เมื่อ 9 วันก่อน

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก. กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, TNN, mcot, newtv, thebangkokinsight, thestandard, xinhuaithai, beartai, woldmeters)

-**เม็กซิโก** ประธานาธิบดี อันเดรส มานูเอล โลเปซ แถลงผ่านทวีตเตอร์ขอภัยประชาชนหลังตรวจพบว่าตนติดเชื้อโควิด 19... **อียิปต์** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบ.ซิโนฟาร์ม ให้บุคลากรทางการแพทย์... **ออสเตรเลีย** อนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ชั่วคราว นับเป็นวัคซีนตัวแรกที่ได้รับอนุมัติ... **จีน** ชมไทยจัดระบบป้องกันเชื้อโควิด 19 ในสินค้าค้า-ผลไม่ได้มาตรฐาน... **อิตาลี** เตรียมยื่นฟ้องไฟเซอร์-แอสตราเซนเนกา หลังฉีดส่งมอบวัคซีน... **สหรัฐฯ** รัฐแคลิฟอร์เนียจะยกเลิกคำสั่งให้คนอยู่บ้านทั่วทั้งรัฐ... **ฮ่องกง** ประกาศล็อกดาวน์ชุมชนแออัด 48 ชั่วโมง เพื่อตรวจโควิดประชาชน 10,000 คน ...**นิวซีแลนด์** พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 กลายเป็นรัฐแรกเป็นสายพันธุ์แอฟริกา... **เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 383 ราย รวมติดเชื้อสะสม 137,957 ราย เสียชีวิต 3,069 ราย เตรียมฉีดวัคซีนให้ประชากร 7.5 แสนคน สัปดาห์นี้ โดยมีรายงานว่า นางองซาน ซูจี จะรับวัคซีนเป็นคนแรกๆ พร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์... **อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,994 ราย ติดเชื้อสะสม 999,256 ราย สูงที่สุดในอาเซียน

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 100,243,257 ราย เสียชีวิต 2,148,259 ราย และรักษาหายแล้ว 72,229,377 ราย

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่และสมุดไดอารี่ประจำปี 2564 พระราชทานให้แก่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรค ในการสนับสนุนพระภารกิจดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

### อภิปรายไม่ไว้วางใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย เพื่อไทย ก้าวไกล ประชาชาติ เสรีรวมไทย เพื่อชาติ เศรษฐกิจใหม่ รวมถึง 2 พรรคเล็กได้แก่ พลังประชาชนชาวไทย และไทยศรีวิไลย์ ร่วมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ถูกยื่นอภิปรายประเด็น บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ไร้ภาวะผู้นำ ไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้



## ประเด็นข่าว

ตนเองและพวกพ้อง ไม่รักษาวินัยการเงินการคลัง มุ่งแต่สร้างความนิยมชมชอบให้ตนเอง สร้างความแตกแยกในสังคม ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ทำลายผู้เห็นต่าง ละเลยให้มีบ่อนพินัน ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

-ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องร้ายแรง ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไม่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดรอบสองอย่างกว้างขวาง อำพรางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคเพื่อเปิดช่องให้ทุจริต แสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน ดำเนินนโยบายที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ต้องไปเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง จะนำข้อเท็จจริงที่ห่วงใยบ้านเมือง ห่วงใยประชาชน และพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เชื้อโควิดมาทำร้ายบ้านเมืองและทำร้ายประชาชนได้มาตอบ เต็มใจและยินดีที่จะชี้แจง

**ก๊อชชิป รมว.**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชิปการเมือง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วม และดีใจเมื่อเห็นรถพยาบาลที่มีชื่อของบิดา-มารดา ที่บริจาคให้ จ.ยะลา เมื่อสมัยเป็น รมช.สธ. เนื่องจากมีแพทย์คนหนึ่งพูดว่ารมต.มาทำให้เสียเวลา ขออะไรไม่เคยได้ จึงไม่โทรหาบิดา ได้มา 4 คัน วันนี้นำ จ.ปัตตานี แพทย์ รพ.สต.ปะกาฮะรัง พบและบอกว่าขาดพาหนะสำหรับเดินทางพื้นที่ห่างไกล ต้องการรถไฟรวิล 1 คัน ทำให้ไม่หืออีกเลยไปขอบิดาซื้อให้เพราะรองบรัฐ จะล่าช้า

**แนะนำฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุ ตามแนวทางพื้นฐานของการตั้งครรภ์ ต้องฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และในกรณีไม่มีความเสี่ยงใด ตลอดอายุครรภ์ต้องฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง และได้รับการดูแลหลังคลอดไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของแม่และลูก

**คลินิกมลพิษ รพ.นพรัตนราชธานี**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.นพรัตนราชธานี ได้จัดตั้งคลินิกมลพิษ เน้นการทำงานด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเมินสถานการณ์มลภาวะ ประเมินจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคจากมลภาวะทางอากาศ ควบคู่กับการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ ปีที่ผ่านมามีเครือข่ายคลินิกมลพิษรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ กทม. และรพ.ในพื้นที่เสี่ยง รวม 39 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. อีก 68 แห่ง นอกจากนี้ ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของคลินิกมลพิษ จัดตั้งคลินิกมลพิษออนไลน์ [www.pollutionclinic.com](http://www.pollutionclinic.com) เพื่อให้ประชาชนประเมินอาการและรับทราบคำแนะนำเบื้องต้น หากพบว่ามีอาการรุนแรงหรือมีความจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้มีการตอบคำถามและให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์ไปพร้อมกัน

**พ.ร.บ.อากาศสะอาด**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศใน กทม. รายงานค่าฝุ่น PM2.5 ตรวจวัดได้ 20-46 มคก./ลบ.ม. ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

-นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า พร้อมสมาชิกพรรค ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ที่ภาคประชาชนยกย่องเมื่อปี 2563 แก้ปัญหา PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ขณะเดียวกันจะนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวไปยื่นให้รัฐบาลพิจารณาเสนอเข้ารัฐสภา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ฝุ่น PM 2.5 มีอันตรายต่อเด็ก เพราะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย และทำลายระบบต่างๆ ได้ ซึ่งเด็กจะมีอัตราการหายใจถี่กว่าผู้ใหญ่จะสูดอากาศที่มีมลพิษเข้าไปมากกว่าผู้ใหญ่ ยิ่งเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ อัตราการหายใจเข้าต่อนาทียิ่งถี่มากขึ้น เด็กจึงมีความเปราะบางต่อผลกระทบต่างๆ มากกว่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อฝุ่น PM 2.5 ผ่านเข้าไปในสมองของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา จะทำลายเซลล์สมอง ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ ความเป็นอยู่ และความสามารถในการประกอบอาชีพในระยะยาว

**กัญชา - กัญชา**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษากิจการกลุ่มปลูกและแปรรูปกัญชาอินทรีย์บ้านทุ่งแพม กล่าวถึงกรณี กฎกระทรวงกัญชา จะมีผลบังคับใช้วันที่ 29 ม.ค. 2564 ให้สามารถใช้เพื่อสุขภาพและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประชาชน ว่า วิสาหกิจกลุ่มปลูกและแปรรูปกัญชาอินทรีย์บ้านทุ่งแพม เป็นวิสาหกิจชุมชนครบวงจร มีความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทย ในการพัฒนาสารสกัดต่างๆ มีตลาดพร้อมรองรับ โดยอนาคตจะสกัดสาร CBD และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกต่างประเทศ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ มีร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากกัญชา-กัญชง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)

## ประเด็นข่าว

-นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เผย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับรพ.สต.บ้านโนนมาลัย ได้รับต้นแม่พันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอก จากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อเตรียมนำไปปลูกในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนบ้านละ 6 ต้น และนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะทำการปลูก 7 ก.พ.นี้ เมื่อปลูกแล้ว รพ.คูเมืองจะรับส่วนดอกไปผลิตยาเพื่อดูแลผู้ป่วยประคับประคอง ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยาเสพติด ได้แก่ ใบ ราก ต้น จะร่วมกับ กศน. อบรมวิสาหกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเพื่อจำหน่ายต่อไป ผู้สนใจการดำเนินงานด้านกัญชาและกัญชง สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก : สถาบันกัญชาทางการแพทย์ และเว็บไซต์ [www.medcannabis.go.th](http://www.medcannabis.go.th)

**วัคซีนป้องกันโควิดเหมือน**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-นสพ.สรวิต ชานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอย่าหลงเชื่อใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิดแอฟริกาในสุกรที่ยังไม่ผ่านการรับรองจาก อย. อาจทำให้เกิดการระบาดรุนแรง-กลายพันธุ์ สำหรับผู้ผลิต นำเข้า-ขาย จะมีความผิดตามกฎหมาย.

**ถั่งเช่า**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายสุวิทย์ วิจิตรโสภาค รองเลขาธิการ สคบ. เผย วันนี้ (26 ม.ค.) สคบ. จะเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ก.ดิจิทัลฯ สตช. บก.ปคบ. กสทช. อย. และกรมการค้าภายใน มาหารือแนวทางควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถั่งเช่าทั้งหมด หากตรวจสอบแล้วไม่มีคุณภาพจริง ถือว่าเข้าข่ายเอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายมีแนวทางปฏิบัติชัดเจน ส่วนเรื่องการโฆษณาจะต้องประสาน อย. ว่าเนื้อหาที่โฆษณาถูกต้องตามข้อกำหนดของ อย. หรือไม่

**กม.ท่าแท้ง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวไทย, PPTVHD36, voicetv

-เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางเพศ วางพวงหรีดข้อความว่า “ไว้อาลัยคนออกกฎหมายท่าแท้งใหม่ทั้งยังฆ่าผู้หญิง” พร้อมชูป้าย อาทิ การทำแท้งเป็นเรื่องสุขภาพ ไม่ใช่อาชญากรรม, ท่าแท้งปลอดภัยคือสิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดย น.ส.กุลกานต์ ดีเสียง ผู้ประสานงานกลุ่มท่าทาง กล่าวว่า ขออย่าในจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการลงโทษผู้หญิง และไม่ควรถูกกำหนดอายุครรภ์ เพราะยังมีหญิงที่อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์อีกมากที่จะเท่ากับเป็นการทำผิดกฎหมาย หวังให้ที่ประชุมวุฒิสภารับฟังข้อมูลจากแพทย์ผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยและงานวิจัยต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากร่างกฎหมายใหม่นี้บังคับใช้ ก็จะเดินหน้าสร้างความเข้าใจผู้หญิงให้เข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย รวมถึงให้คำแนะนำผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์

**โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นายดิษเดช หิรัญจิรคุณ รองประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น พร้อม นายกิ่งแก้ว โยมเมือง หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย กลุ่มธรรมาภิบาลฯ เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อแจ้งความดำเนินคดี น.ส.พัชรี เบญจมาศ พิธีกรชื่อดัง ในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และฉ้อโกงประชาชน หลังโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกินจริง ประเด็นที่น่ากังวลคือ มีการบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์ว่ามีครอบครวใน จ.สมุทรสาคร กระจายกินอาหารเสริมเป็นประจำ แต่สามีไม่ยอมกิน ต่อมาสามีติดโควิดจึงให้กินอาหารทุกวัน ครบ 7 วัน แพทย์ตรวจพบว่าเชื้อโควิดหาย และออกจากรพ.แล้ว จึงต้องการให้เปิดเผยชื่อรพ.ที่แอบอ้างด้วย เบื้องต้น เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป